
ሰዎች ማፍጠርን እስካቻኮሉ ድረስ መልካም ላይ ከመሆን አይወገዱም።

ከሰህል ቢን ሰዕድ (ረዲየላሁ ዐንሁ) - አላህ መልካም ሥራቸውን ይውደድላቸውና - እንደተላለፈው: የአላህ መልክተኛ (የአላህ ሶላትና
ሰላም በእርሳቸው ላይ ይስፈንና) እንዲህ ብለዋል: "ሰዎች ማፍጠርን እስካቻኮሉ ድረስ መልካም ላይ ከመሆን አይወገዱም።"

[ሶሒሕ ነው።] [ቡኻሪና ሙስሊም ዘግበውታል።]

ነቢዩ (የአላህ ሰላትና ሰላም በእርሳቸው ላይ ይስፈን) ሰዎች ፀሐይ መግባቷን ካረጋገጡ በኋላ ከጾም ማፍጠርን እስካቻኮሉ ድረስ መልካም ላይ
ከመሆን አይወገዱም ብለው ተናገሩ። ይህም ሱናን በመተግበራቸውና የተወሰነላቸው ገደብ ላይ በመቆማቸው ነው።

https://sunnah.global/hadeeth/am/show/4438
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